

# สุดยอด บ่วงบ่วง คริสต์มาส



ในพระคัมภีร์บอกเราว่า “พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ” และ “พระเจ้าคือความรัก” (ยอห์น 4:24; 1 ยอห์น 4:8) พระองค์คือพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ ผู้สร้างสรรพคุณและฉัน รวมถึงโลกทั้งดงามนี้ และทั้งจักรวาล หลังจากนั้น เพื่อแสดงให้เห็นความรักของพระองค์ และช่วยเราให้เข้าใจพระองค์ดีขึ้น พระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์ มาสู่โลกนี้ในร่างมนุษย์

ถึงแม้สวรรค์ลิขิตให้พระองค์เป็นจอมราชา ทว่าพระเยซูไม่ได้กำเนิดในพระราชวัง แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พระองค์กำเนิดบนพื้นสกปรกในโรงนา และนอนอยู่ในรางหญ้าที่ให้อาหารสัตว์ (ลูกา 2:7) พระองค์ไม่ได้รับการต้อนรับอย่างเป็นทางการจากคนรักรวย และมีอำนาจในสมัยของพระองค์ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น มีผู้เลี้ยงแกะยากจนไม่กี่คนมาเข้าเฝ้าพระองค์ เมื่อได้รับข่าวสารจากทูตสวรรค์ “ในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอด คือพระคริสต์ มาบังเกิดที่เมืองดาวิด สรรเสริญพระเจ้าผู้สูงสุด สันติสุขจะมีแก่มวลมนุษยบนโลกผู้ที่พระองค์ทรงโปรด!” (ลูกา 2:8-14)

เมื่อพระเยซูเริ่มงานพันธกิจในชีวิต ตอนที่อายุ 30 ปี พระองค์ไม่เพียงประกาศข่าวสาร ทว่าพระองค์ดำเนินชีวิตท่ามกลางคนธรรมดาสามัญ โดยเป็นหนึ่งในพวกเขา พระองค์หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเขา นอกจากนี้ยังใช้เวลาอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานด้านร่างกาย รวมถึงให้การรักษาเมื่อเขาเจ็บป่วย เลี้ยงอาหารเมื่อเขาหิว พระองค์มอบความรัก โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ถึงแม้ต้องยอมเสียชื่อเสียง พระองค์ผูกมิตรกับคนขี้เมา โสเภณี คนบาป กากเดนสังคม และผู้ที่ถูกเหยียดหยาม พระองค์พิสูจน์ให้เห็นว่าความรักและการให้อภัยของพระเจ้า ไม่เกินเอื้อมสำหรับใคร

พระเจ้ามอบความรักของพระองค์ให้แก่คนทั้งโลก ผ่านพระเยซู ทว่าพระองค์รักเราแต่ละคนเป็นส่วนตัวด้วย พระเจ้ารักคุณมาก

เหลือเกิน จนมอปลิงที่พระองค์ห่วงแหวนมากที่สุด คือพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อคุณจะได้มีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:16)

พระเจ้ารู้สึกถึงความปวดร้าวของเรา พระองค์เข้าใจความเจ็บช้ำของเรา และเห็นใจที่เราต้องสูญเสีย พระองค์เฝ้าปรารภจนให้เราใกล้ชิดพระองค์ ทั้งช่วยบรรเทาทุกข์ เยียวยารักษา ปลอบโยน และมอบความอุ่นใจให้กับเรา พระองค์รักเรามากเหลือเกิน จึงส่งพระบุตรของพระองค์มาในร่างมนุษย์ เพื่อดำเนินชีวิตท่ามกลางพวกเรา สัมผัสความยากลำบากของเรา เป็นมือของพระองค์ เผยให้เห็นหัวใจของพระองค์ ให้เราสานสัมพันธ์โดยตรงเป็นส่วนตัว กับความรักและพลังอำนาจของพระองค์ พระเจ้าไม่ได้ส่งพระเยซูมาเพื่อขจัดปัญหาของเราให้หมดสิ้นไป ทว่าเพื่อช่วยเราให้พร้อมรับมือพินฟ้า และกลายเป็นคนที่ดีขึ้น

คริสต์มาสนี้ เราจึงมีความหวัง

พระเยซูต้องการสานสัมพันธ์กับคุณเป็นส่วนตัว และกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณจริงๆ ที่นี้ เดี๋ยวนี้ ตลอดไป ชั่วนิรันดร์ พระองค์ยืนอยู่ที่ประตูหัวใจ รอให้คุณเปิดประตู และเชื้อเชิญพระองค์เข้ามาสู่ชีวิตของคุณ (ดู วิวรณ์ 3:20)

คุณทำได้ โดยอธิษฐานตามน้ออย่างจริงใจ

*พระเยซู โปรดให้อภัยบาปทุกอย่างที่ฉันก่อ ฉันเชื่อว่าพระองค์ยอมพลีชีพเพื่อฉัน ฉันเปิดประตูหัวใจ ขอให้พระองค์เข้ามาสู่ชีวิตฉัน โปรดเติมเต็มฉันด้วยความรัก และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ช่วยฉันให้รู้จักพระองค์ และนำทางฉันไปสู่ความจริง อาเมน*